

Số: /BC-SNN

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả triển khai thực hiện Luật phòng cháy, chữa cháy,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng cháy chữa cháy và kết quả
thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu, cứu hộ**
(Theo đề cương Văn bản số 715-BCA-C07 ngày 14/3/2023 của Bộ Công An)

Thực hiện Văn bản số 1186/UBND-NC ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc tổng kết thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy chữa cháy. Sau khi rà soát, tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo như sau:

Phần I

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

Để tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động của ngành, ngay từ khi Luật Phòng cháy, chữa cháy được ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy đến trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, gắn với việc thường xuyên tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, địa phương về công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như tuyên truyền, phổ biến các kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành, nhằm tiếp tục làm chuyển biến trong nhận thức về vai trò và tầm quan trọng cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, phát động phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, xem đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị; phối hợp cùng cơ quan chuyên môn Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy của tỉnh tham gia diễn tập các phương án

về PCCC và CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện; tham gia thực tập các phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ.

Là cơ quan chuyên môn chuyên ngành được giao quản lý nhiều lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao như Lâm nghiệp,.... Hà Tĩnh có 359.785ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố (*chiếm trên 60% diện tích tự nhiên*). Toàn tỉnh đã giao 325.526 ha rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý (*21 chủ rừng tổ chức/254.183ha và gần 25.400 hộ gia đình, cộng đồng dân cư/71.344ha*); diện tích chưa giao đang do UBND xã quản lý 34.258ha. Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh là tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Tây Nam (*gió Lào*), nhiệt độ bình quân mùa hè hàng năm cao (*từ 37 - 40⁰C*), bên cạnh đó diện tích rừng dễ cháy lớn trên 130.000 ha nên nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nói chung và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần phải tập trung thực hiện nên hàng năm, ngay từ đầu năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, các chủ rừng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các biện pháp, giải pháp PCCCR.

II. TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ, SỰ CỐ TAI NẠN

1. Tình hình cháy, nổ

Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo từ cơ quan chuyên môn Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH và sự hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác PCCC-CNCH và nhận thức tầm quan trọng của công tác PCCC-CNCH từ Lãnh đạo đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành nên công tác cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong Ngành đã triển khai thực hiện kịp thời, chưa để xảy ra cháy, nổ tại địa điểm làm việc. Các quy định về PCCC được cán bộ, công chức và người lao động chấp hành tốt.

a. Tình hình cháy

*** Về tình hình cháy rừng**

- Mặc dù các cấp, các ngành, chủ rừng đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp PCCCR, nhưng do tỉnh Hà Tĩnh nằm trong khu vực có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, hằng năm chịu ảnh hưởng của gió Lào thổi mạnh, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao, ..., cấp dự báo cháy rừng luôn ở cấp cực kỳ nguy hiểm, nên từ năm 2013 - 2022 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 106 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị thiệt hại 498ha (*nhieu nhất năm 2019: 21 vụ/302,95 ha rừng bị thiệt hại; năm ít nhất năm 2022: 02 vụ/0,84 ha rừng thiệt hại*).

- Sau các vụ cháy rừng lực lượng Kiểm lâm, Công an và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân và đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đối với các vụ cháy rừng điều tra được nguyên nhân, đối tượng gây cháy thì hầu hết do sự bất cẩn thiếu ý thức của người dân trong sử dụng lửa như: đốt rác, đốt xử lý thực bì, đốt ong,...

gây cháy lan vào rừng. Từ năm 2013 đến nay đã điều tra, xử lý được 14 vụ cháy rừng, cụ thể:

+ Xử lý hành chính: Phạt tiền 9 vụ/12 đối tượng/159,85 triệu đồng .

+ Xử lý hình sự: 5 vụ/7 đối tượng, tổng 312 tháng tù giam và 48 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài ra, lực lượng Kiểm lâm còn phối hợp với chính quyền địa phương xử phạt hàng chục vụ vi phạm quy định an toàn về PCCCR trong xử lý thực bì, sử dụng lửa trong và ven rừng,....

* Số vụ sự cố liên quan đến cháy trong toàn Ngành: không

b. Tình hình nổ:

- Số vụ thiệt hại do nổ gây ra: không

2. Tình hình sự cố, tai nạn:

Hầu hết các vụ cháy rừng trên địa bàn đều huy động lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời. Đối với các vụ cháy rừng quy mô lớn đã kịp thời huy động các lực lượng cấp tỉnh gồm: kiểm lâm, công an, quân đội, bộ đội biên phòng,... tham gia chữa cháy như vụ cháy rừng tại huyện Nghi Xuân năm 2019 đã huy động khoảng 3.000 người thuộc các lực lượng tham gia chữa cháy.

Phần II

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quán triệt kịp thời, hiệu quả các quy định, văn bản chỉ đạo về PCCC nói chung và PCCCR nói riêng đến tận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, như: Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; cùng các Văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về PCCC nói chung, PCCCR nói riêng...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PCCC

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp nâng cao nhận thức pháp luật về PCCC nói chung và PCCCR nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy đã tập trung việc tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó ý thức, nhận thức trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Cụ thể:

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu và chỉ đạo các đơn vị triển khai hưởng ứng ngày toàn dân PCCC hàng năm.

- Đối với công tác PCCCR:

- + Phối hợp các cơ quan Thông tin và Truyền thông Trung ương, địa phương như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, Báo Hà Tĩnh; các báo Trung ương đóng trên địa bàn; qua hệ thống phát thanh tại các thôn, xóm,... tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác PCCCR, với khoảng 3.000 lượt/30.000 phút/năm; ngoài ra vào những thời điểm nắng nóng còn tổ chức tuyên truyền lưu động tại các cụm dân cư, các vùng rừng trọng điểm dễ cháy.

- + Tổ chức nói chuyện chuyên đề trong các nhà trường, cộng đồng dân cư thôn, qua đó tổ chức ký bản cam kết thực hiện tốt công tác PCCCR (*bình quân mỗi năm ký khoảng 70.000 bản cam kết*);

- + Xây dựng, tu sửa các biển tường, biển cấm lửa, bảng cấp dự báo cháy rừng và Panô áp phích..., để tuyên truyền tại các trục, tuyến đường vào rừng, nơi có nhiều người qua lại.

- + Một số địa phương, chủ rừng lập các chốt tại các cửa rừng kiểm soát người ra, vào rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng.

2. Công tác phòng cháy

- Đối với công tác phòng cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị:

- + Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng hệ thống cảnh báo cháy và hệ thống chữa cháy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời trang bị các dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy cần thiết, sẵn sàng sử dụng khi có các sự cố xảy ra.

- + Thành lập và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thành lập Đội PCCC tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống bất thường tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

- Đối với công tác PCCCR: Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, UBND tỉnh triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp về PCCCR, cụ thể:

- + Tham mưu thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững các cấp tỉnh, huyện, xã, chủ rừng (*trong đó có nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy rừng*).

- + Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng xây dựng Kế hoạch, Phương án BVR-PCCCR phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung phương án PCCCR đã được duyệt,

nhất là xây dựng, tu sửa các công trình PCCCR (*đường băng cản lửa, biển tường, biển báo, chòi canh lửa, ...*), chế độ trực cháy phát hiện sớm lửa rừng tại các địa phương, chủ rừng.

+ Tham mưu xây dựng phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng nòng cốt cấp tỉnh (*500 người*), gồm: Quân đội, Bộ đội biên phòng, Công an, Nông nghiệp và PTNT, cùng với các dụng cụ, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra; đồng thời chỉ đạo cấp huyện, xã, chủ rừng thành lập các tổ, đội xung kích chữa cháy rừng.

+ Thành lập Đoàn liên ngành cấp tỉnh (*gồm: Công an, Kiểm lâm*) kiểm tra an toàn PCCCR định kỳ, đột xuất tại các huyện, thị xã và các đơn vị chủ rừng trọng điểm, phát hiện và bổ cứu kịp thời một số tồn tại, thiếu sót.

3. Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Công tác tổ chức lực lượng, xây dựng phương án:

+ Trong những năm qua, để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy: Chi cục Kiểm lâm đã thành lập đội PCCC, hàng năm cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng chống cháy nổ do Công an tỉnh, huyện tổ chức;

+ Đối với công tác PCCCR: Các địa phương đơn vị chủ động công tác chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; trường hợp ngoài tầm kiểm soát của địa phương mới báo cáo, đề xuất UBND tỉnh huy động lực lượng chữa cháy rừng cấp tỉnh (các lực lượng nòng cốt cấp tỉnh: Quân đội, Bộ đội biên phòng, Công an, Nông nghiệp và PTNT).

- Việc thường trực sẵn sàng chữa cháy cứu hộ cứu nạn:

+ Các đội PCCC tại các đơn vị thực hiện thường trực, sẵn sàng theo đúng quy định.

+ Đối với công tác PCCCR: Hàng năm, vào các thời điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 9 đơn vị đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng và lực lượng kiểm lâm duy trì chế độ trực gác 24/24h trong ngày cao điểm nắng nóng tại các điểm trực và chòi canh gác lửa rừng, các điểm lắp đặt camera giám sát lửa rừng; đồng thời, chủ động, sẵn sàng lực lượng thường trực 24/24h trong ngày, kịp thời phát hiện, dập tắt các điểm phát lửa, điểm cháy, không để cháy lan trên diện rộng.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các vụ cháy, nổ và khắc phục hậu quả:

+ Từ năm 2013 đến nay tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm không để xảy ra các vụ cháy, nổ.

+ Đối với công tác PCCCR:

Đã tập trung thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong chữa cháy rừng nên cơ bản các vụ cháy rừng đều được phát hiện sớm, huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại. Tuy vậy, những năm qua do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao, cấp dự báo cháy rừng

luôn ở cấp cực kỳ nguy hiểm, nên từ năm 2013 - 2022 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 106 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị thiệt hại 498ha. Đặc biệt năm 2019, đã xảy ra một số vụ cháy rừng lớn gây thiệt hại hàng trăm ha rừng.

Sau các vụ cháy rừng xảy ra, các ngành chức năng, chính quyền địa phương, chủ rừng phối hợp xác minh, điều tra nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thực hiện thanh lý rừng, khai thác tận thu lâm sản, có các giải pháp phục hồi, phát triển rừng theo quy định.

- Thực trạng việc đảm bảo điều kiện phục vụ cho hoạt động chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn:

+ Đối với công tác phòng chống cháy nổ tại trụ sở các cơ quan, đơn vị: đều đã được trang bị bình chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh...đảm bảo xử lý tại chỗ khi có cháy nổ xảy ra;

+ Đối với công tác PCCCR: Hàng năm, đã chủ động tham mưu, chỉ đạo các địa phương, chủ rừng xây dựng, tu sửa các công trình PCCCR (*như đường băng cản lửa, biển tường, chòi canh lửa...*); mua sắm, bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng, cụ thể hàng năm, toàn tỉnh đã xây dựng, tu sửa được 24 chòi canh lửa, khoảng 200 km đường băng; 321 biển tường cố định, 4.159 biển cản lửa; 608 máy thổi gió, 167 cửa xăng và nhiều trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chữa cháy rừng.

4. Công tác đầu tư cho hoạt động PCCCR

- Đối với công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị: Đơn vị đã đầu tư trang bị, phương tiện PCCC tại các cơ sở như máy bơm nước, bình bọt, xô, chậu, vòi nước, thang,... các phương tiện PCCC, CNCH luôn được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo hoạt động tốt.

- Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng: hàng năm, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh bố trí kinh phí để mua sắm các phương tiện phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng như cửa xăng, máy thổi gió, bàn dập lửa, loa pin chỉ huy và các dụng cụ chuyên dùng khác để cấp phát cho các địa phương, đơn vị phục vụ nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định.

III. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

1. Tồn tại, hạn chế :

- Ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác PCCC còn hạn chế; trang thiết bị PCCC còn thiếu và lạc hậu.

- Đối với PCCCR :

+ Hàng năm trên địa bàn tỉnh vẫn đề xảy ra cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; nhất là, năm 2019 thiệt hại tới hàng trăm ha rừng;

+ Việc xây dựng hệ thống công trình phòng cháy (*đường băng cản lửa, xử lý thực bì, ...*) mặc dù đã được xây dựng, bổ sung hàng năm, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; ý thức trách nhiệm của một số người dân chưa cao nên vẫn đốt xử lý thực bì bằng lửa trong những ngày nắng nóng gây cháy rừng;

+ Chữa cháy rừng: Trang thiết bị, dụng cụ trang bị cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng đã được trang bị, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

+ Điều tra, xử lý sau cháy: Việc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng còn gặp nhiều khó khăn, nên một số vụ cháy không điều tra được đối tượng gây cháy để xử lý nên tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa còn hạn chế.

2. Nguyên nhân

Ngoài các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến công tác PCCCR như: thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao; địa hình đồi núi chia cắt, phức tạp, cao, dốc hiểm trở; diện tích rừng dễ cháy lớn trên 130.000 ha,... thì chủ yếu là các nguyên nhân chủ quan sau:

- Ý thức của một số người dân trong PCCCR chưa cao, vẫn còn tình trạng xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm nắng nóng, đốt ong lấy mật... gây cháy rừng,....

- Chính quyền một số địa phương (*đặc biệt cấp xã*), chủ rừng còn lơ là, chủ quan, chưa thực sự quan tâm đến công tác PCCCR trên địa bàn, chưa quan tâm đầu tư kinh phí để tu sửa, xây dựng công trình PCCCR theo quy định.

- Chất lượng Phương án PCCCR của một số xã, chủ rừng chưa sát với tình hình thực tế (*kế hoạch xây dựng công trình PCCCR không cụ thể; chưa có sơ đồ, bản đồ vùng trọng điểm dễ cháy, hệ thống công trình PCCCR, đường đi chữa cháy,....*), nên khi xảy ra cháy rừng khả năng áp dụng hạn chế.

- Ngân sách dành cho công tác phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế, đặc biệt đối với công tác PCCCR, hiện nay hầu hết công trình phòng cháy và các trang thiết bị PCCCR còn thiếu, chưa đáp ứng nhiệm vụ được giao.

- Theo quy định hàng năm chủ rừng là tổ chức có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR (*Điều 53, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 18/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp*) nhưng hầu hết chủ rừng là các đơn vị sự nghiệp không có thu nên việc đầu tư kinh phí để xây dựng, mua sắm các công trình, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR còn hạn chế. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 87 và 88 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định Nhà nước đảm bảo ngân sách đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động nói trên, nhưng thực tế hàng năm ngân sách Nhà nước đầu tư, hỗ trợ còn hạn hẹp.

- Biên chế của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng còn thiếu so với so với biên chế được giao (*Kiểm lâm thiếu 73 biên chế; Lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng thiếu 29 biên chế*).

3. Bài học kinh nghiệm:

- Xác định công tác PCCC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân đóng vai trò hết sức quan trọng;

- Có cơ chế, chính sách đầu tư nguồn lực, tổ chức triển khai kịp thời các giải pháp gắn với trách nhiệm cụ thể về PCCC nói chung và PCCCR nói riêng. Chủ động phương án “4 tại chỗ”, trong đó lấy phòng ngừa là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả;

- Chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện PCCCR các xã, chủ rừng theo phương án được duyệt;

- Coi trọng nắm bắt tin báo, tố giác những hành vi sai phạm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện PCCCR; các vụ cháy rừng phải được điều tra, làm rõ kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; coi trọng công tác xét xử lưu động để thông tin tuyên truyền.

Phần III **ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị Trung ương, UBND tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình, mua sắm trang thiết bị PCCCR đảm bảo quy định và kinh phí hỗ trợ các lực lượng trực gác, hậu cần cho lực lượng chữa cháy rừng trong những tháng cao điểm nắng nóng.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật phòng cháy, chữa cháy và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Công An tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Công An Tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Thanh